

BẢN TIN DỰ ÁN ENHANCE



Tổ chức
Lao động
Quốc tế

*Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia
phòng ngừa và giảm thiểu Lao động trẻ em ở Việt Nam

Bản tin số 9, Tháng 5 2021

TRONG SỐ NÀY:

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN NÂNG CAO NHẬN THỨC: Cuộc thi sáng tác ca khúc phòng chống lao động trẻ em; Chia sẻ kinh nghiệm SCREAM với CHDCND Lào; Cam kết hành động trong Năm Quốc tế về Xóa bỏ Lao động Trẻ em

CAN THIỆP TRỰC TIẾP: Đào tạo nghề ở An Giang; Thí điểm hướng dẫn đào tạo nghề; hỗ trợ sinh kế Hà Nội

XÂY DỰNG NĂNG LỰC: Tăng cường hợp tác với khu vực hợp tác xã; Nâng cao năng lực ngành thủy sản; thực hiện các cam kết với tư cách là quốc gia tiên phong cho Liên minh 8.7; Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về lao động chưa thành niên được phê duyệt

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN NÂNG CAO NHẬN THỨC

Cuộc thi sáng tác ca khúc phòng chống lao động trẻ em

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Hà Nội, Việt Nam đã phát động cuộc thi Sáng tác ca khúc phòng chống lao động trẻ em nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong Năm Quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em và chuẩn bị cho Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em. Cuộc thi được tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án ENHANCE/ILO, phối hợp với Bộ LĐTBXH, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế và Good Neighbors International. Sự kiện diễn ra tại Hà Nội quy tụ đại diện của Bộ LĐTBXH, ILO, UNICEF, các tổ chức phi chính phủ, các nhạc sĩ và các cơ quan truyền thông. Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, chuyên gia bảo trợ xã hội của ILO, Marielle Phe Goursat đã nhấn mạnh “mặc dù âm nhạc không thể chấm dứt tình trạng lao động trẻ em, nhưng nó có thể tác động và thúc đẩy quyền của trẻ em một cách phổ cập, dễ tiếp cận”.

Cuộc thi sẽ diễn ra đến ngày 27 tháng 8 năm 2021, với hai hạng mục dành cho ca khúc và dàn nhạc. Các nhạc sĩ, cá nhân hoặc nhóm tác giả, có thể gửi tối đa ba bài dự thi cho một hoặc cả hai hạng mục. Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia và nhạc sĩ chuyên nghiệp sẽ chọn ra hai giải nhất, bốn giải nhì, bốn giải ba và bốn giải khuyến khích cho cả hai hạng mục. Người đoạt giải có cơ hội nhận được giấy chứng nhận và giải thưởng tiền mặt với tổng trị giá lên đến 168 triệu đồng (7.300 USD). Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày Tết Trung Thu, 21 tháng 9 năm 2021 với mục tiêu truyền cảm hứng cho hành động chống lại lao động trẻ em tại Việt Nam thông qua âm nhạc.



Chia sẻ kinh nghiệm SCREAM với CHDCND Lào

SCREAM (Hỗ trợ Quyền trẻ em thông qua Giáo dục, Nghệ thuật và Truyền thông), một chương trình giáo dục dựa trên nghệ thuật được thiết kế để nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và lao động trẻ em, đã được chứng minh là rất thành công ở Việt Nam. Để chia sẻ sự thành công của phương pháp tiếp cận này, Dự án đã chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp luận với các bên liên quan ở CHDCND Lào. Những người tham gia sự kiện trực tuyến bao gồm khoảng 60 đại biểu, bao gồm các thành viên của Ban cố vấn NPA Lào và tổ công tác. Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia (NPA) của CHDCND Lào nhằm Xóa bỏ Lao động Trẻ em và Thúc đẩy Việc làm bền vững cho Thanh niên ở CHDCND Lào nhằm đạt được Mục tiêu SDG 8.7. Phiên thảo luận được đánh giá là một ví dụ điển hình về hợp tác Nam-Nam, trong đó Việt Nam thực hiện các cam kết với tư cách là Quốc gia tiên phong chia sẻ kinh nghiệm phòng chống lao động trẻ em.



INTERNATIONAL YEAR
FOR THE ELIMINATION
OF CHILD LABOUR

Các bên liên quan tại Việt Nam đăng ký cam kết hành động trong Năm Quốc tế Xóa bỏ Lao động Trẻ em

Năm 2019, Liên Hợp Quốc chính thức thông qua năm 2021 là Năm Quốc tế Xóa bỏ Lao động Trẻ em, với mục tiêu khuyến khích những hành động lập pháp và thực tiễn nhằm xóa bỏ lao động trẻ em trên toàn thế giới và thúc đẩy các chính phủ và các bên liên quan thực hiện những hành động cần thiết để đạt được Mục tiêu 8.7 của Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ (SDGs). Tại Việt Nam, ngoài việc tạo điều kiện tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức trong suốt cả năm, Dự án còn hỗ trợ Cục Trẻ em (DCA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Hợp tác Quốc tế (ICD) và Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Nam (VNU-LS) đăng ký Cam kết hành động với Ban thư ký Alliance 8.7 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm quan trọng này. Dự án cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ việc thực hiện và tư liệu hóa các Cam kết hành động đã đăng ký, với các câu chuyện trong quá trình thực hiện, và học hỏi kinh nghiệm từ những người khác.

Là một phần của cam kết hành động, VCCI sẽ tập trung nâng cao nhận thức và hiểu biết về các vấn đề lao động trẻ em và các rủi ro liên quan giữa các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và nhà cung cấp; và khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ các quy định và quy tắc ứng xử liên quan đến lao động trẻ em. Để đạt được mục tiêu này, một khóa đào tạo về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em sẽ được tổ chức cho đại diện tổ chức của người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp từ các tỉnh thành. Những người tham gia sẽ bao gồm nhân viên của các hiệp hội doanh nghiệp, người sử dụng lao động của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và các cơ sở kinh doanh tham gia vào chuỗi cung ứng liên quan. Các lĩnh vực mục tiêu của Dự án sẽ được ưu tiên như da giày, dệt may, thủy sản, chế biến đá, gỗ, và thủ công mỹ nghệ. Các cuộc tham vấn sau đó sẽ được thực hiện với một số doanh nghiệp đã được đào tạo để hỗ trợ xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật lao động liên quan đến lao động trẻ em trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của họ.



VCCI cũng đang phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động và TBXH tổ chức diễn đàn lao động trẻ em và doanh nghiệp cấp quốc gia. Sự kiện này sẽ là lần thứ ba kể từ khi Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong, trọng tâm của cuộc đối thoại này sẽ là xóa bỏ lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế với trọng tâm là các giải pháp đào tạo nghề. Đối tượng tham gia sẽ bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các thương hiệu lớn, các hiệp hội doanh nghiệp, các bên liên quan của chính phủ, các cơ quan chính trị - xã hội, các tổ chức và cơ sở đào tạo nghề, các tổ chức cộng đồng và tổ chức quốc tế. Cuộc đối thoại dự định được tổ chức vào năm ngoái nhưng đã bị hoãn lại do sự bùng phát của COVID-19. Sự kiện này dự kiến được tổ chức vào quý 2 năm 2021, như một phần hành động trong Năm Quốc tế về Xóa bỏ Lao động Trẻ em.

Dự án cũng đang hỗ trợ Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Chống lao động trẻ em trong ASEAN, phối hợp với Mạng lưới Nghiên cứu Quyền con người và Hòa bình Đông Nam Á (SEAHRN); và Chương trình Tăng cường Nghiên cứu và Giáo dục Nhân quyền và Hòa bình ở ASEAN / Đông Nam Á (SHAPE-SEA). Mục tiêu của Hội nghị là nâng cao nhận thức của các học giả, nhà hành nghề, công chức nhà nước và các doanh nghiệp và khu vực công nghiệp về các vấn đề và tiêu chuẩn lao động trẻ em; thúc đẩy giáo dục về quyền trẻ em ở Việt Nam và Đông Nam Á; và để đảm bảo có đủ tài liệu học tập cho Chương trình Thạc sĩ mới cập nhật về quyền con người tại ĐHQG-LS. Các tài liệu được xây dựng từ hội nghị sẽ được Dự án xuất bản và phổ biến đến các cơ quan nhà nước liên quan của địa phương, các tổ chức xã hội và cơ sở học thuật để sử dụng cho các mục đích giáo dục, tham khảo và các mục đích nghề nghiệp khác.

Tăng cường khả năng được tuyển dụng cho các đối tượng hưởng lợi của hoạt động đào tạo nghề tại An Giang

Tại tỉnh An Giang, 49 em theo học trường nghề Châu Phú và 20 em học trường nghề Chợ Mới trong giai đoạn trước của dự án đều có kết quả tốt. Trường Châu Phú đã đưa ra kế hoạch liên kết việc làm cho sinh viên để đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp của các em. Cả hai trường đã phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong tỉnh trong năm qua, điều này sẽ giúp tạo cơ hội cho trẻ em là đối tượng mục tiêu của dự án sau khi học xong nghề.

Một số em đã học nghề ngắn hạn trong giai đoạn trước hiện đã có việc làm và tự kinh doanh, trong đó có một em đã mở cửa hàng riêng tại huyện An Phú. Dự án đã cung cấp các bộ công cụ cho những trẻ em này, giúp họ thực hành ngay các kỹ năng mới có được trong và sau khóa đào tạo, điều này đã nâng cao đáng kể khả năng tuyển dụng của các em. Cách tiếp cận tổng hợp này - tiếp cận đào tạo nghề cùng với quyền sở hữu thiết bị - đã được xác định là một cách tiếp cận thành công cần được nhân rộng trong giai đoạn sắp tới.



Thí điểm hướng dẫn đào tạo nghề và tư vấn hướng nghiệp

Dự án đã và đang hỗ trợ Tổng cục Giáo dục và Đào tạo nghề nghiệp (DVET) nâng cao chất lượng tư vấn giáo dục nghề nghiệp và hướng nghiệp tại Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động. Vì vậy, các hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo nghề và thực hiện các buổi hướng nghiệp đã được xây dựng, kiểm tra và hoàn thiện. Để hỗ trợ xây dựng các khóa học phù hợp theo hướng dẫn, một cuộc khảo sát về nhu cầu đào tạo và yêu cầu năng lực đối với các nghề đã chọn đã được thực hiện với sự tham gia của 40 doanh nghiệp và 400 công nhân. Ngoài ra, các cuộc hội thảo đánh giá chương trình dạy nghề sơ cấp cho các nghề đã chọn đã được tổ chức trong tháng 12 năm 2020 và ngày 20 tháng 1 năm 2021.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 01 bộ tài liệu đào tạo sửa chữa, bảo dưỡng máy lạnh theo hướng dẫn, dự kiến thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021. Bên cạnh đó, Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật An Giang đã và đang triển khai thí điểm xây dựng hai chương trình đào tạo kỹ thuật chăn nuôi gia cầm và phòng bệnh, kỹ thuật nuôi cá tra theo hướng dẫn. Để đánh giá hiệu quả của công tác tư vấn hướng nghiệp và hướng dẫn tuyển sinh, các trường dạy nghề được lựa chọn đã triển khai tư vấn nghề nghiệp cho học sinh và người lao động vào tháng 4 năm 2021. Mục tiêu là nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp của các dịch vụ tư vấn hướng nghiệp và học nghề trên cả nước, nhằm cung cấp các lựa chọn khả thi thay thế cho lao động trẻ em.



Duy trì và tăng cường hỗ trợ sinh kế tại Hà Nội

Sau khi tham vấn và đánh giá nhanh để xác định nhu cầu sinh kế tại Hà Nội, dự án đang tiếp tục phối hợp với các đối tác để hỗ trợ sinh kế tại 5 xã được chọn là Trung Hòa, Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ), Hương Ngải (huyện Thạch Thất), La Phù, Dương Liễu (huyện Hoài Đức). Đến nay, dưới sự phối hợp của Liên minh Hợp tác xã Hà Nội, Ủy ban nhân dân hai xã Trung Hòa và Hoàng Diệu đã phối hợp thành lập tổ hợp tác chăn nuôi, tổ hợp tác trồng khoai môn, họ; Đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật trồng cây khoai môn, cây họ và giao cây giống, lợn thịt cho 26 hộ được lựa chọn. Để hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm đã thành lập, hai nhóm kỹ thuật chăn nuôi và trồng khoai môn / cây họ đến thăm và hỗ trợ các hộ hưởng lợi hàng tháng và phối hợp với chính quyền địa phương giám sát việc thực hiện các mô hình này. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững của những hoạt động này. Trong thời gian tới, mục tiêu là mở rộng phạm vi và nhân rộng các mô hình này.



XÂY DỰNG NĂNG LỰC

Tăng cường hợp tác với Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập toàn cầu, các hợp tác xã ngày càng chú ý đến các yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn và cam kết quốc tế về lao động, đặc biệt do tỷ lệ lao động trẻ em trong nông nghiệp chiếm một phần lớn. Do đó, cần phải vận động các hợp tác xã trong vấn đề này, chú ý đến các đặc điểm và nhu cầu riêng của VCA, trong đó cần có các hướng dẫn cụ thể về phòng ngừa lao động trẻ em phù hợp với các hợp tác xã. Để đạt được mục tiêu này, dự án ENHANCE đã hỗ trợ VCA xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hành về phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em, phù hợp với các hợp tác xã và cán bộ VCA, thân thiện với người sử dụng. Sổ tay hướng dẫn hiện đang được xây dựng sẽ hỗ trợ việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan đến lao động trẻ em, với mục tiêu ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em một cách bền vững trong các hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam.

Hỗ trợ tiến trình thực hiện của Quốc gia tiên phong trong Liên Minh 8.7

Với tư cách là quốc gia tiên phong của Liên minh 8.7 - một liên minh toàn cầu nhằm đẩy nhanh tiến trình hướng tới Mục tiêu 8.7 của SDG nhằm xóa bỏ lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, nô lệ hiện đại và buôn bán người - Việt Nam đã cam kết hành động nhanh hơn và làm nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu này. Vào tháng 11 năm 2020, Ban thư ký của Liên minh 8.7 đã tổ chức các hội thảo trực tuyến kỹ thuật tập hợp cho các đầu mối quốc gia được chỉ định từ tất cả các quốc gia tiên phong của Liên minh 8.7. Mục đích là cung cấp cho các quốc gia tiên phong một nền tảng để trao đổi kinh nghiệm và phản ánh về quy trình của quốc gia tiên phong cho đến nay, bao gồm cả việc giám sát tiến độ theo các ưu tiên đã thống nhất và thảo luận về tiến trình thực hiện trong thời gian tới. Dự án ENHANCE đã hỗ trợ DCA, với tư cách là đầu mối của Liên minh 8.7 tại Việt Nam, tham gia vào chuỗi các cuộc họp này. Với sự hỗ trợ từ dự án, DCA hiện đang hoàn thành báo cáo tiến độ hàng năm của quốc gia tiên phong về những nỗ lực của Việt Nam.

Thông tư và sổ tay hướng dẫn thực hiện các quy định về lao động chưa thành niên

Dự án ENHANCE đã hỗ trợ Cục Trẻ em (DCA), Vụ Hợp tác Quốc tế (ICD) và bộ phận An toàn lao động xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định trong Bộ luật Lao động 2019 liên quan đến việc sử dụng lao động dưới 18 tuổi. Sau nhiều lần sửa đổi, Thông tư 09/2020 / TT-BLĐTBXH ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt vào đầu tháng 3 năm 2021. Thông tư hướng dẫn các quy định của Bộ luật lao động liên quan đến người lao động chưa thành niên, quy định chi tiết danh mục công việc nhẹ nhàng mà trẻ em từ 13 tuổi đến 15 tuổi được làm; danh sách công việc và điều kiện làm việc mà người lao động chưa thành niên bị cấm tham gia; quy định về thời gian làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của người lao động chưa thành niên và việc sử dụng người dưới 15 tuổi.

Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ việc phổ biến thông tư này tới các bên liên quan trong thời gian sắp tới. Để làm rõ thêm các quy định về lao động chưa thành niên trong bộ luật lao động sửa đổi, Vụ Pháp chế của Bộ LĐTBXH đã yêu cầu dự án ENHANCE hỗ trợ xây dựng một cẩm nang Hỏi và Đáp để chia sẻ giữa các Cục QLLĐNN, các bộ ngành liên quan và các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động. Cuốn sổ tay sẽ nâng cao nhận thức về các quy định liên quan đến lao động chưa thành niên và là nguồn tham khảo tốt cho các cán bộ chính phủ, đối tác xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng. Đến nay, bản thảo cuốn sổ tay này đã được xây dựng và gửi lấy ý kiến, các chuyên gia tư vấn hiện đang hoàn thiện cuốn sổ tay này theo Thông tư mới.

Để biết thêm thông tin,

xin vui lòng liên hệ:

Dự án ENHANCE,

Văn phòng ILO tại Việt Nam

Tháp B, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 24 3 734 0902 Email: han_enhance@ilo.org

Website: goo.gl/UEXIAq Facebook: Vietnam.ILO



**Tổ chức
Lao động
Quốc tế**

* Dự án này được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận Hợp tác số IL-26682-14-75-K-11. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, cũng như việc đề cập đến thương hiệu, sản phẩm thương mại hay tổ chức nào không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ. Một trăm phần trăm tổng chi phí Dự án do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền là 10 triệu đô la.

Tăng cường năng lực giải quyết lao động trẻ em trong lĩnh vực thủy sản

Dự án đã hỗ trợ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản về nội dung cập nhật của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 liên quan đến lao động trẻ em. Một buổi tập huấn được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 tại Cần Thơ với 108 học viên từ 43 công ty, và một buổi tập huấn khác được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 1 năm 2021 với 77 học viên từ 37 công ty. Dự án ENHANCE đã hỗ trợ VASEP tuyển dụng chuyên gia tư vấn để đào tạo cho các doanh nghiệp VASEP, đồng thời phối hợp chặt chẽ với tư vấn và VASEP để hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo. Với thành công của các khóa đào tạo này, VASEP đã đề nghị dự án tiếp tục hỗ trợ tổ chức đào tạo thêm cho các doanh nghiệp thủy sản ở các tỉnh phía Bắc trong thời gian tới.



Các hoạt động trong thời gian tới

- Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2021
- Khởi động Kế hoạch Hành động Quốc gia (NPA) để ngăn ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em (2021-2025)
- Cập nhật các chỉ số giám sát đánh giá cho NPA
- Thực hiện đối thoại chính sách về lao động trẻ em, các nghĩa vụ liên quan đến thương mại và đào tạo nghề nông nghiệp
- Nâng cao năng lực cho Thanh tra lao động và các cơ quan, tổ chức địa phương trong việc phát hiện lao động trẻ em
- Cập nhật Hệ thống Giám sát Người thụ hưởng Trực tiếp
- Đào tạo lao động trẻ em tại các nhà máy Better Work và cho Công đoàn
- Hội nghị về chống lao động trẻ em ở ASEAN